



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์ชนผลไม้ร่วมงานมหกรรมผลไม้ตระกูล“มะ” 3-8 เมษายน 2555 ที่ศูนย์การค้าเจเจมอลล์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณผลไม้เริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยเฉพาะมะม่วง มะพร้าว มะขาม และผลไม้อื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาระบบการผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและกระจายผลไม้ส่งจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ส่งออก ห้างสรรพสินค้า ผู้ค้าภายในประเทศ และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งกรมฯได้ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาช่องทางจำหน่ายผลไม้ให้กับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ โดยในปีนี้ได้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ จัดงานมหกรรมงานพืชผักและผลไม้ ตระกูล “มะ” ระหว่างวันที่ 3 -8 เมษายน 2555 นี้ เพื่อส่งเสริมการขายตลาดสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้เกษตรกรและมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง นำผลไม้มาจำหน่ายในงานนี้ด้วย อาทิ สหกรณ์การเกษตรภูมิภาคไทยหล่มเก่า จำกัด จำหน่ายมะขามและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย จำหน่ายมะพร้าว กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย จำหน่ายมะคาเดเมีย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลาดแค จำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม จำหน่ายมะเขือเทศราชินีและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเขือเทศ

ด้าน นายธีระชัย ลิขิตสมบูรณ์ รองประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ กล่าวว่า กิจกรรมภายในนอกจากจะมีการจำหน่ายผลไม้ทั้งสดและแปรรูปจำนวนกว่า 50 บูธ แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการความรู้ในการผลิตผลไม้ การสาธิต วิธีการปรุงอาหารโดยใช้พืชผักพันธุ์มะ และการเสวนากับผู้รู้เรื่องผลไม้พันธุ์ มะ ที่หารับประทานยาก พร้อมทั้งแจกพันธุ์กล้า 55 ต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธแสดงผลไม้แปลกๆ และหายาก ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซื้อมะ และชิม กันอย่างจุใจ ได้แก่ มะพร้าวเปลือกหวาน ชนิดเดียวในโลกที่กินได้พร้อมเปลือก มะพร้าวนาลิเก เป็นมะพร้าวชนิดเดียวในประเทศไทยที่มีเปลือกสีเหลืองไม่มีสีเขียว และเป็นมะพร้าวที่มีน้ำรสชาติเหมือนน้ำสไปรท์ มะม่วงเจ้าพระยาสิมเฝ้า เป็นมะม่วงพันธุ์หายากและปลูกยากที่มีเปลือกอยู่ไม่เกิน 5 ต้นในประเทศไทยมะม่วงสามร้อยไม่ถึงฝั้ว พันธุ์โบราณที่แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วในประเทศไทย รวมทั้งพันธุ์พืชผักผลไม้ และผลไม้ “ตระกูล มะ” นานๆชนิดที่นำมาจัดแสดงภายในงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเที่ยวชมงานมหกรรมงานพืชผักและผลไม้ตระกูล “มะ” 3 -8 เมษายน 2555 นี้ ที่ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ จตุจักร